



ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ตามประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
อุดรธานี นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อตามเอกสารที่แนบ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล
เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันที่ประกาศรับสมัครในตำแหน่ง
เดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอัน
ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในกำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่กำหนด

๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการจ้าง
เป็นคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิได้รับการจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

เอกสารแนบท้าย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
สังกัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ลำดับที่	เลขที่ ประจำตัวสอบ	ชื่อตัว - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๓	นางสาวเพชรลดา งามโรจน์	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑ นำใบรับรองแพทย์ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดเป็นลูกจ้างชั่วคราวในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้
๒	๐๑๔	นางสาวอนัญญา หอมพรหมมา	
๓	๐๒๒	นางกฤติญา แก้วสาธิต	
๔	๐๐๙	นายอนันต์ธนเดช สุวรรณปลา	
๕	๐๑๐	นางสาวปณัสดา รินทริกษ์	